

Số: /BC-HĐND

Vĩnh Châu, ngày .. tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân
ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 8/NQ-HĐND ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Vĩnh Châu
năm 2023;

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 27/10/2023 của Hội đồng
nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc Tổ chức kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng
nhân dân khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2023, Ban kinh tế - xã hội đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban
và tổ chức thực hiện đạt được những kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2023

1. Về hoạt động giám sát, khảo sát

Thực hiện Nghị quyết số 8/NQ-HĐND ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Vĩnh Châu
năm 2023; Tại kỳ họp thường lệ, chuyên đề Ban kinh tế xã hội giám sát thông
qua các hoạt động như xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về kinh
tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước ở địa
phương; việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và các giám sát về kết quả
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải trình tại kỳ họp thứ 7, 8 của
HĐND thị xã; giám sát chuyên đề hiệu quả đầu tư các mô hình sản xuất nông
nghiệp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu; thường xuyên theo
dõi, đôn đốc kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kiến nghị
sau giám sát; khảo sát tình hình hoạt động của các HTX, Tổ hợp tác trên địa bàn
thị xã Vĩnh Châu.

Thông qua công tác giám sát đã đánh giá được kết quả việc thực hiện các
quy định của pháp luật về phát triển kinh tế- xã hội, những khó khăn, vướng
mắc, những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện. Từ đó có những kiến nghị

đến UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị các xã phường đề ra những biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu.

Lãnh đạo Ban phân công lãnh đạo và thành viên tham gia đầy đủ các buổi giám sát của Thường trực HĐND thị xã và các Ban HĐND tỉnh giám sát tại thị xã. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Ban thu thập, nắm bắt thông tin thực tế, phục vụ tốt hơn hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban.

2. Về thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

Thực hiện chức năng theo luật định và theo sự phân công của Thường trực HĐND thị xã, trong năm 2023 Ban kinh tế - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch, làm việc với các phòng chuyên môn và các xã phường để thu thập thông tin, nắm tình hình kinh tế - xã hội, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các hội nghị thẩm tra được chuẩn bị tổ chức có nội dung, hiệu quả thiết thực, thẩm tra 14 báo cáo, 13 tờ trình, 13 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã.

Công tác thẩm tra của Ban được tiến hành nghiêm túc. Trong quá trình thẩm tra, các thành viên Ban đã tập trung nghiên cứu và có nhiều ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao về những vấn đề quan trọng nhằm đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thị xã; đồng thời Ban đã mời đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo báo cáo, tờ trình cùng tham dự để giải trình các vấn đề chưa rõ. Qua thẩm tra, Ban đã có nhiều ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng xem xét để điều chỉnh các nội dung cho phù hợp trước khi trình kỳ họp. Hoạt động thẩm tra của Ban đảm bảo các căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn và trình tự thủ tục thẩm tra theo luật định. Các báo cáo thẩm tra mang tính phản biện cao, qua đó giúp đại biểu có thêm thông tin, cơ sở để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

3. Mối quan hệ với Thường trực, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc HĐND, UBND và các cơ quan.

Tham gia chuẩn bị các nội dung kỳ họp: Năm 2023, Ban kinh tế xã hội đã tích cực tham gia với Thường trực HĐND thị xã xây dựng chương trình, nội dung để tổ chức 2 kỳ họp của HĐND thị xã đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra. Các thành viên Ban đã chủ động nắm bắt thông tin, tích cực nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan, đề xuất các nội dung ý kiến chất vấn trực tiếp tại hội trường và nội dung khảo sát, giám sát của Ban năm 2024.

Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp theo quy chế. Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Thường trực HĐND, UBND thị xã tổ chức. Tham gia đầy đủ các cuộc giám sát của Thường trực HĐND. Trong quá trình hoạt động, Ban luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HDND và các Ban HĐND, UBND, Văn phòng HĐND UBND thị xã, các cơ quan đơn vị, TT HĐND xã phường, các tổ đại biểu HĐND thị xã, các đại biểu HĐND trong việc trao đổi thông tin và

phối hợp các cuộc giám sát, thẩm tra, đảm bảo thời gian, nội dung làm việc khoa học, hiệu quả, tránh trùng lặp, tạo điều kiện thuận lợi đối với cơ sở, nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban.

4. Đánh giá chung

Ban cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; tích cực tham mưu cho Thường trực HĐND thị xã trong việc tổ chức hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát. Thực hiện chức năng giám sát cơ bản đầy đủ theo quy trình luật định, hoạt động giám sát nhiều đổi mới, kết hợp nhiều hình thức giám sát, giám sát trực tiếp, giám sát qua xem xét văn bản... Kết quả qua giám sát phản ánh đúng thực trạng tình hình, chỉ ra những việc làm được, chưa được, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện có hiệu quả hơn về nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện, chấp hành chính sách, pháp luật ở địa phương.

Công tác thẩm tra là hoạt động luôn được Ban quan tâm chú trọng, đảm bảo việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước mỗi kỳ họp luôn về thời gian, tiến độ, chất lượng báo cáo thẩm tra ngày một nâng lên, mang tính phản biện cao, là cơ sở để các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và có tính thực tiễn cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Hoạt động giám sát tuy có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên nhưng vẫn còn chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Nội dung và số lượng các cuộc giám sát còn ít, việc đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các kiến nghị của Ban sau giám sát chưa được sâu sát nên một số kiến nghị chưa được thực hiện triệt để, thời gian thực hiện khắc phục những tồn tại yếu kém của các đơn vị còn chậm.

Nguyên nhân đa số các thành viên của Ban đều hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian tham gia các hoạt động của Ban đôi lúc còn hạn chế. Một số nội dung Ban được phân công thẩm tra, giám sát nhưng việc chuẩn bị các tài liệu của các cơ quan phục vụ cho cuộc thẩm tra, giám sát còn chậm, chất lượng chưa cao nên đã ảnh hưởng đến chất lượng các cuộc thẩm tra, giám sát. Một số cơ quan, UBND xã phường chưa thật sự coi trọng đến hoạt động giám sát của HĐND nó chung, các Ban HĐND thị xã nói riêng, do vậy việc xây dựng các báo cáo đôi khi còn chiếu lệ, chất lượng chưa cao.

II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

1. Duy trì nề nếp, thực hiện đúng quy chế làm việc và tuân thủ nguyên tắc đầy đủ, chặt chẽ theo quy định của pháp luật trong mọi hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban, nhất là trong việc tham gia chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp, chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác, kế hoạch giám sát, thẩm tra của Ban và theo sự phân công của HĐND, TT HĐND thị xã.

3. Giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã, kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động của đại biểu HĐND; theo dõi kết quả giải quyết những vấn đề mà Tổ đại biểu và đại biểu HĐND đặt ra.

4. Tăng cường vai trò giám sát thường xuyên; xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc giám sát, khảo sát; xây dựng, tổ chức và hoàn thành tốt kế hoạch thăm tra, giám sát, khảo sát năm 2024; tăng cường giám sát, khảo sát thực tế đảm bảo khoa học về thời gian và hiệu quả về nội dung thực hiện.

5. Quan tâm công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết HĐND thị xã, đồng thời phối hợp tổ chức tốt việc tuyên truyền, triển khai đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết kỳ họp cuối năm HĐND thị xã khóa XII tới các cơ quan liên quan và các tầng lớp nhân dân.

6. Phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp công dân của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

7. Các thành viên Ban tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế làm việc; các thành viên hoạt động kiêm nhiệm bố trí, sắp xếp thời gian dành cho hoạt động của Ban đảm bảo theo luật định.

8. Tham gia đầy đủ các hoạt động do Thị ủy và Thường trực HĐND thị xã chỉ đạo và tổ chức.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chương trình hoạt động năm 2024 của Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận:

- TT. HĐND thị xã;
- TV. Ban Kinh tế-xã hội thị xã;
- Các ĐB. HĐND thị xã;
- TT.HĐND, UBND xã, phường;
- Lưu VP.HĐND-UBND.

TM. BAN KINH TẾ-XÃ HỘI

TRƯỞNG BAN



Cang Việt Thống